

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1	นางสาว	มัสนี่	รอวี	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2	นางสาว	สโรชา	หมื่นหวางค์	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3	นาย	กาจพล	เทียนน้อย	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
4	นาย	จักรภัทร	มัยเผือก	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
5	นาย	ชลสิทธิ์	ผลดี	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
6	นาย	ตันตระการ	ปินตาตง	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
7	นาย	วิชรายุทธ	สุขสถิตย์	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
8	นางสาว	ภูมริน	เพิ่มทอง	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9	นางสาว	มณีญา	ทรงวงษ์	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
10	นาย	พิพัฒน์	มาศศรี	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
11	นาย	อนุวัตร	บุญเรือง	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
12	นาย	ก้องพิภพ	ศิลปอักษรทรัพย์	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
13	นาย	ณัฐพล	เกตุฉาย	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
14	นาย	พันธกร	มาฟู	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
15	นางสาว	จินตนา	พิมพ์สุคะ	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
16	นางสาว	พรพรรณษา	จันทร์หล้า	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
17	นางสาว	รัชชานา	วงษ์ทอง	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
18	นางสาว	ลลิตา	สร้อยโพธิ์พันธุ์	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19	นางสาว	วิราภานต์	แก้วกัญญา	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20	นาย	กสมิณณ์	ครุฑบึงพร้าว	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21	นาย	ชนะกิจ	พิริยะเมธี	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22	นาย	ชพชัย	กาลวรรณภา	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23	นาย	ธีรภานต์	ภักดี	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24	นาย	นที	ดาวสุข	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25	นาย	บัญญัติ	อัศวติกุล	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26	นาย	รุสลัน	ยูโซะ	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
27	นาย	วรมธ	ร้อยกรอง	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

28	นาย	ศุภชัย	ปัตตา	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
29	นาย	สหสวรรค์	ศรีนวล	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30	นาย	อรุณวิชัย	มูลบุง	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
31	นางสาว	วริศรา	ทองไทย	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
32	นาย	ชิตติสรณ์	วัฒนจินดาเลิศ	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
33	นาย	ฐิติวิชัย	จिरู้งโรจน์	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
34	นาย	ปัญญาพล	ทองเกิด	สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
35	นางสาว	กัญญาณัฐ	รัตรอดกิจ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
36	นางสาว	ชนิสรา	สวนบุรี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
37	นางสาว	ศิริินภา	ตั้งเด่น	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
38	นางสาว	หทัยชนก	คินดี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
39	นางสาว	เอมณิกา	ตะเพียนทอง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
40	นางสาว	กรรองพรหม	เศษวิสัย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
41	นางสาว	งามตา	เพ็งพันธ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
42	นางสาว	ชนนิกานต์	เงินบำรุง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
43	นางสาว	ชนิษฐา	จันทร์สุข	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
44	นางสาว	ชลัยลักษณ์	เชียงบุญ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
45	นางสาว	ญาติมา	ไชยานุพงศ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
46	นางสาว	ณิรนุช	แสงกระจ่าง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
47	นางสาว	ทัศนีย์	ปัฐทวศ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
48	นางสาว	ทิพปภา	จันทร์ทิพย์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
49	นางสาว	ธัญญาลักษณ์	ชัยชนะ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
50	นางสาว	ธัญญาลักษณ์	ทองสุขนอก	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
51	นางสาว	ธันยาภิญญา	กาญจนสมจิตต์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
52	นางสาว	นภัสสมณพันธ์	นุชชา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
53	นางสาว	นิรชา	มีคุณ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
54	นางสาว	พิมพ์วิภา	ไบยา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
55	นางสาว	พิมพ์ระภัส	หาญกำปิง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
56	นางสาว	วรรณวิสา	รักษาเชื้อ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
57	นางสาว	วริศรา	สุโกศล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
58	นางสาว	สายชล	ตุ้มสุวรรณ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
59	นางสาว	สิตาภา	ธรรมโวหารกุล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
60	นางสาว	สุพิชญา	รอดรยรีน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

61	นางสาว	หทัยา	ทวีเงิน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
62	นางสาว	อาทินุช	เกษชัยชนา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
63	นางสาว	อารียา	พรมนอก	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
64	นางสาว	อำภา	ช่วยรักษา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
65	นางสาว	อิศรียาพร	ทตเจริญ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
66	นาย	คุณากร	รัตนมุสิก	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
67	นาย	ฐิติกร	ควรพูนผล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
68	นาย	นนทิพัฒน์	บุญแสนพล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
69	นาย	ปรีชา	แช่ย่าง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
70	นาย	วงศ์ตะวัน	กันจินะ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
71	นาย	วรชัย	เพ็ญวิเชียร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
72	นาย	สรวิษฐ์	พุ่มจำปา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
73	นางสาว	เกตน์นิภา	วงษ์วานิช	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
74	นางสาว	เกวลินทร์	ศรีวิชัยจันทร์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
75	นางสาว	เกษวารีย์	แหลมหลัก	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
76	นางสาว	เจนจิรา	หล้าหังงา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
77	นางสาว	เนตรนภา	คูเมือง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
78	นางสาว	เบญจพร	เรื่อนโงง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
79	นางสาว	เบญจมาศ	สีลาพร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
80	นางสาว	เบญญาภา	จินสอาด	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
81	นางสาว	เพ็ญนภา	อินตะแก้ว	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
82	นางสาว	เพ็ญพร	พลนิกร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
83	นางสาว	เพ็องฟ้า	ห้วงเพชร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
84	นางสาว	แพรวพลอย	วังซ้าย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
85	นางสาว	โยษิตา	จ่านงค์สังข์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
86	นางสาว	โสรัญา	โคตรขมภู	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
87	นางสาว	กมลชนก	กิ่งโพธิ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
88	นางสาว	กรรวิภา	ชัยวัง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
89	นางสาว	กัญญารัตน์	แก้วรามมุข	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
90	นางสาว	กัสมานีย์	เหรินเส็บ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
91	นางสาว	จจรขวัญ	กอบหา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
92	นางสาว	คณิตา	ทองใจ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
93	นางสาว	จันคนานต์	โลวะจันนังกูร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

94	นางสาว	จันทร์ภรณ์	วุฒิสรี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
95	นางสาว	จิตาภา	สีมี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
96	นางสาว	ชนัญชิตา	ศิริปัญญา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
97	นางสาว	ชุตานา	เจาะพรหมมา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
98	นางสาว	ชุติกานุจน์	บุญศิริ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
99	นางสาว	ญาณิศา	แดงอ่อน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
100	นางสาว	ณัชชา	รอดเอี่ยม	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
101	นางสาว	ณัฐธนิษา	อัยลา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
102	นางสาว	ณัฐกฤดา	อุดมศิลป์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
103	นางสาว	ณัฐณิษา	ศักดิ์สูง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
104	นางสาว	ณัฐธิดา	เกิดโมลี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
105	นางสาว	ณัฐมล	หมู่โสภิญ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
106	นางสาว	ณัฐวดี	สุปัญญา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
107	นางสาว	ณิชา	เพ็งบุญ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
108	นางสาว	ดาราวลัย	ตุ๋จรรย์ส	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
109	นางสาว	ดาวฝน	บุสดี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
110	นางสาว	ทยพร	รักนพจันทร์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
111	นางสาว	ทิชัมพร	ชนะสิทธิ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
112	นางสาว	ทิยดา	ไฉเชตรนาร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
113	นางสาว	ธมลวรรณ	วงศ์เทพ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
114	นางสาว	ธิดารัตน์	สุขใส	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
115	นางสาว	นงนภัส	ศรีอวยพร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
116	นางสาว	นนทกานุจน์	ผาสีดา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
117	นางสาว	นพจิรา	สุขสมัย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
118	นางสาว	นรินพร	ใจจักร์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
119	นางสาว	นัฐชัญญา	ชัดแก้ว	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
120	นางสาว	นันทกานต์	กาวิชัย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
121	นางสาว	นาบุญ	จันทร์ทองพูน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
122	นางสาว	นิชาภา	ราชบวร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
123	นางสาว	ปภาวดี	แข่งตง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
124	นางสาว	ปภิษฐา	กุลรัตน์ศิริ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
125	นางสาว	ประทุมมาศ	บุญศิริ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
126	นางสาว	ประภัสสร	แก้วร่วมวงศ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

127	นางสาว	ปราริชาติ	รกชัญญ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
128	นางสาว	ปวีรศา	ธีรภักดีชัยกุล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
129	นางสาว	ปวีณรัตน์	ยิ้มละมัย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
130	นางสาว	ฟ้าใส	ก่าคำ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
131	นางสาว	ภัณทิยาพร	เทพนิยม	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
132	นางสาว	ภัณทิรา	บุญมี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
133	นางสาว	ภัทรนันท์	สุวรรณอัมพร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
134	นางสาว	ภัทรินทร์	ทองไชย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
135	นางสาว	มัสดก	บ่อทรัพย์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
136	นางสาว	ยุวดี	เลาเวือ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
137	นางสาว	รวินท์นิภา	มนิรัตน์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
138	นางสาว	รศิดา	ชัยสิทธิ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
139	นางสาว	วรรดา	มูลสถาน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
140	นางสาว	วรรณกานต์	คำน้อย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
141	นางสาว	วรรษญา	ทีแสงแดง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
142	นางสาว	วรรษญา	วงศ์พันธ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
143	นางสาว	วิรัชญา	อรุณวัฒน์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
144	นางสาว	วันสิริ	เหวยแม	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
145	นางสาว	วาทีณี	เล่าเทียนไชย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
146	นางสาว	วารุดา	ศิริวัฒน์ธนาโชติ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
147	นางสาว	วิภาวณี	หลวงศิริ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
148	นางสาว	วิภาวรรณ	อุ้นใจ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
149	นางสาว	วิมลวีร์	สว่างศิลป์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
150	นางสาว	ศิริวิมล	วิมลสุข	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
151	นางสาว	ศุภรัตน์	ภูศรี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
152	นางสาว	ศุภิสรา	เพชรแกมแก้ว	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
153	นางสาว	สรโรhini	ม่วงทอง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
154	นางสาว	สัณฐิติ	แก้วทอง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
155	นางสาว	สินีพัชร	รัตนะ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
156	นางสาว	สิริธร	รักษาบุญ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
157	นางสาว	สุดาพร	สายชลศรีจินดา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
158	นางสาว	สุธาสิณี	ยุทธชัย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
159	นางสาว	สุพร	การวิเศษศักดิ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

160	นางสาว	สุพรรณษา	พีชการ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
161	นางสาว	สุพัตรา	สิงห์ไกรหาญ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
162	นางสาว	สุมิตรา	กลุ่มอุกษ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
163	นางสาว	สุร์มภา	ดาชไรสง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
164	นางสาว	สุวดี	เครือภักดี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
165	นางสาว	อดิภา	สุวรรณชัต	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
166	นางสาว	อริศรา	ทวีสิทธิ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
167	นางสาว	อัญญาณี	เจียงอุเขียว	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
168	นางสาว	อาทิตย์ยา	ไข่มุกแก้ว	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
169	นาย	เนติธร	ปาริยวัฒน์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
170	นาย	กษิติศ	ชาญกำแหงเดชา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
171	นาย	คณศ	มีสุข	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
172	นาย	ชนิสร	บุตรชานนท์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
173	นาย	ณัฐพล	ศิริสม	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
174	นาย	ณัฐสิทธิ์	รัตนวิจิตเวช	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
175	นาย	ธนชัย	ทิมทอง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
176	นาย	ธนทร	สร้อยทอง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
177	นาย	ธนพล	วงษ์วิไล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
178	นาย	ธนภัทร	ค่านนท์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
179	นาย	ธนาบุลย์	บุญเรือง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
180	นาย	ธีธัช	ชุมทอง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
181	นาย	ธีระเดช	ทรัพย์สิน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
182	นาย	นาจา	สุขวาปี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
183	นาย	ปริญญา	วิชากิจ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
184	นาย	พจนธร	ทองบุญเอียด	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
185	นาย	ภาคภูมิ	บุญปะละ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
186	นาย	ภูพิรัฐ	อนิพันธ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
187	นาย	รัฐวุฒิ	อนันต์ผล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
188	นาย	วชิรวิทย์	ชื่นจิตร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
189	นาย	วัฒน์นะ	เหลือองสวัสดิ์เลิศ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
190	นาย	ศิริโชค	เศษผล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
191	นาย	สินทวี	สมิหลัง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
192	นางสาว	ขวัญฤดี	มงคลไพบุลย์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

193	นางสาว	จารุกัญญา	ย่องไทยสง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
194	นางสาว	ฐิติพรรณ	อุ้นฤทธิ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
195	นางสาว	ชนัญญา	หีดจันทร์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
196	นางสาว	บุญญา	สุทธิธนกุล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
197	นางสาว	วรรษญา	สีสมครุฑ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
198	นางสาว	ศิริพร	บุญวิรัตน์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
199	นางสาว	อาดิลละฮ์	เศรษฐรักษา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
200	นางสาว	เยาวลักษณ์	ลิ่งไต้	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
201	นางสาว	กนกกานต์	สายบุญลี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
202	นางสาว	กนกวรรณ	จิราคม	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
203	นางสาว	กรรณิการ์	กาวิณาน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
204	นางสาว	กัญญาพัชร	เขี้ยวใส	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
205	นางสาว	ชนกานต์	ศรียอยอด	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
206	นางสาว	ชนัญพร	หนูเนตร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
207	นางสาว	ทักษิณา	เชื่อนเพชร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
208	นางสาว	ทิพวรรณ	กล่อมจิต	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
209	นางสาว	ชนิกา	วัฒนอุดมเดช	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
210	นางสาว	ธมลวรรณ	ติชุกชกร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
211	นางสาว	ธรรมพร	ผูกสิน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
212	นางสาว	ธีรดา	สอดส่อง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
213	นางสาว	นริสสา	คูหารตันไชย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
214	นางสาว	นลพรรณ	พรยมล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
215	นางสาว	นิภาภรณ์	แสงจันทร์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
216	นางสาว	บัณฑิตา	บ่อคำเกิด	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
217	นางสาว	ปภัสสร	ศรีวิชัย	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
218	นางสาว	ปราชญ์ปวีร์	แสงซารี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
219	นางสาว	ปัทมพร	สวัสดิสาร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
220	นางสาว	ปาริฉัตร	เจียนพงศ์พันธุ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
221	นางสาว	ปิยธิดา	สอนมหาจันทร์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
222	นางสาว	พรารวรี	ริมโพธิ์เงิน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
223	นางสาว	ภณาภรณ์	มาสระ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
224	นางสาว	ภัทริกา	ผลโสดา	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
225	นางสาว	มานิตา	เฟื่องฟู	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

226	นางสาว	วิชุดดา	หนูโต	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
227	นางสาว	ศิริกัลยา	คำมะรี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
228	นางสาว	ศิวาพร	นามแก้ว	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
229	นางสาว	สิตานันท์	บุญมาสอน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
230	นางสาว	สุทธาธิณี	สมศรีจันทร์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
231	นางสาว	อังศุมาลี	ทรงสิทธิ์เจริญ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
232	นางสาว	อัญฐารัตน์	วงศ์จันทร์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
233	นางสาว	อัมพรทิพย์	พงษ์คำ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
234	นางสาว	อุริสา	ทองศรี	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
235	นาย	ธนภูมิ	ชาติดำ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
236	นาย	นฤนาท	เขียวเมือง	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
237	นาย	ยศวีร์	เดี่ยววานิชย์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
238	นางสาว	จิรัชญา	ศรีมูล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
239	นางสาว	ญาตาวี	หอมชื่น	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
240	นางสาว	นรรัตน์	ศิริสุขสวัสดิ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
241	นางสาว	นลพรรณ	บุญเล็ก	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
242	นางสาว	ปิยะธิดา	ยามงคล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
243	นางสาว	พลอยอรุณ	พรมารินทร์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
244	นางสาว	พิมพ์ภรณ์	เดวิน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
245	นางสาว	วิมพ์วิภา	บินขุนทด	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
246	นางสาว	ศรีตีบ	สุวรรณวงศ์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
247	นางสาว	ศิริพร	พิจิตงาน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
248	นางสาว	สุทธิดา	โสธรธรม์	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
249	นางสาว	สุทธิดา	มาสม	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
250	นางสาว	สุธีรา	ศรีรัตติ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
251	นางสาว	สุนันทา	เทพปิ่น	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
252	นางสาว	อาทิตยา	ยี่ห่ล่า	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
253	นาย	ธีรพันธ์	เวชสุวรรณ	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
254	นาย	พีรพัฒน์	ลือศักดิ์อมร	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
255	นาย	ภูมิ	นุจจิโน	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
256	นาย	วายุ	อินแก้ว	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
257	นาย	สุวพิชญ์	วงศ์ปิยนันทกุล	สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
258	นางสาว	เกวลิน	บุญสอาด	สำนักวิชาเงินวิทยุ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

259	นางสาว	เขมนิจ	บัวบาน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
260	นางสาว	เจนนิสา	จันทร์เชียว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
261	นางสาว	เบญญาภา	วิหัทธกุลชัย	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
262	นางสาว	เพ็ญญา	สมสีโส	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
263	นางสาว	เพ็องฟ้า	พูลสวัสดิ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
264	นางสาว	เมธาวี	ทองเชื้อ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
265	นางสาว	แพรทอง	ทองวงศ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
266	นางสาว	กมลลักษณ์	ภักดีสุนทร	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
267	นางสาว	จินตนา	ศรีคำ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
268	นางสาว	จิรนนท์	อินฉิม	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
269	นางสาว	ชญาทิพย์	ขุนล่า	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
270	นางสาว	ชยุดา	คนหลัก	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
271	นางสาว	ชลธิชา	อินทร์สำราญ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
272	นางสาว	ญาณิศา	อินดา	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
273	นางสาว	ญาดา	เจตีย์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
274	นางสาว	ฐิฎวารรณ	สรวงศิริ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
275	นางสาว	ณัฐวศา	แซ่เฮ่อ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
276	นางสาว	ณัฐวิภา	ชมเชย	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
277	นางสาว	ณิชกุล	กระจำกิจชมชิต	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
278	นางสาว	ธนารีย์	กุลทอง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
279	นางสาว	ธิตินันท์	ปานคร้าม	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
280	นางสาว	นงนภัส	ศรีจันแก้ว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
281	นางสาว	นภา	วรรณชนะ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
282	นางสาว	นภิษณา	เทอดเกียรติมงคล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
283	นางสาว	นฤมล	สอนศรี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
284	นางสาว	บงกช	สะเอียบคง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
285	นางสาว	ปภัสรดา	มงคลศรีชัยชนะ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
286	นางสาว	ประภาพร	เกตพิมาย	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
287	นางสาว	พรธิดา	หลวงทองกลาง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
288	นางสาว	พรพิมล	อินอ่อน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
289	นางสาว	พวงทอง	ดาวเศษ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
290	นางสาว	พีรยา	แก้ววิเชียร	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
291	นางสาว	วนิดา	กลิ่นกุหลาบ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

292	นางสาว	วรรณพร	บุญมาก	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
293	นางสาว	วรรษยา	ทรัพย์ศิริ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
294	นางสาว	วิฑูกันต์	อ้ออินทร์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
295	นางสาว	ศิรินารถ	แก้วรากมูข	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
296	นางสาว	สมฤทัย	ละออ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
297	นางสาว	สาธกกา	วารีนีพนธ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
298	นางสาว	สุชาดา	ชูวิชัย	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
299	นางสาว	สุชานันท์	กงสิทธิ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
300	นางสาว	สุชาวดี	กันไพเราะ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
301	นางสาว	สุดาทิพย์	คุณทวี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
302	นางสาว	สุภัณฑิตา	กันไพเราะ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
303	นางสาว	สุภารัตน์	บุญตัน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
304	นางสาว	สุวพิชญา	สุขมาก	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
305	นางสาว	สุวภัทร	ชูรังสฤษฎ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
306	นางสาว	สุวิชญา	ศรีประภาพร	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
307	นางสาว	หทัยภัทร	เกาะสังข์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
308	นางสาว	องศา	ขุนศรี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
309	นางสาว	อมิตดา	จันดาธรรม	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
310	นางสาว	อรกช	ยศวิถิ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
311	นางสาว	อรพิชา	ศรีวิไล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
312	นางสาว	อาทิตยา	จริยมกรกูร	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
313	นาย	กฤดิธิ์	เกิดนวล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
314	นาย	ชลาวุฒิ	เส้นดาไธ้	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
315	นาย	ธราธร	ฝอยทอง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
316	นาย	นิติ	วงศ์ปิ่น	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
317	นาย	ประมวล	มาศประสิทธิ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
318	นาย	ภาณุเมษ	ป้องศิริ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
319	นาย	ศุภณัฐ	ธนากรกิจกุล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
320	นาย	สรศักดิ์	ตฤณณาเจริญ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
321	นาย	อาชชวะ	อุตขาว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
322	นางสาว	เกตุณภัส	คำแก้ว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
323	นางสาว	เกวลิน	ถาวรวัชรกุล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
324	นางสาว	เขมิกา	สถิตสุข	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

325	นางสาว	เมทิกา	ปัทมชานาณัฐ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
326	นางสาว	เมย์พิชชา	ทรัพย์ศุภเลิศ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
327	นางสาว	เสาวรี	บะเชอะ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
328	นางสาว	เอาลี	ทรงสวัสดิ์วงศ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
329	นางสาว	โชติมณี	แสนทวีสุข	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
330	นางสาว	กมณีนท์	पालกะวงศ์ ณ	อยู่สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
331	นางสาว	ก้องกิตาภาณ	ลายน้ำเงิน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
332	นางสาว	กอบกุล	ชื่อประเสริฐกุล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
333	นางสาว	จันจิรา	จำรัสแนว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
334	นางสาว	จารุกัญญ์	ชำรวย	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
335	นางสาว	จินตปาทิ	บรรดาศักดิ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
336	นางสาว	จตุมาศ	ห้วง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
337	นางสาว	จุฬาลักษณ์	บำรุง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
338	นางสาว	ฉัตรทิพย์	คำเมือง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
339	นางสาว	ฉัตรพร	นามยา	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
340	นางสาว	ฉันทสิกันต์	วิชัยโย	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
341	นางสาว	ชมพูนกข	คงแก้ว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
342	นางสาว	ชมพูนิกข	คงแก้ว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
343	นางสาว	ชลลดา	มณีผล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
344	นางสาว	ชุติกัญจน์	มาศสุวรรณ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
345	นางสาว	ฐิตารีย์	เปรมสิริวรกุล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
346	นางสาว	ณัชรินทร์	พานพิชัย	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
347	นางสาว	ณัฐธิดา	ใหญ่กระโทก	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
348	นางสาว	ณัฐวดี	ปุชิตะ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
349	นางสาว	ณัฐวรา	เครือเชื่อมเพชร	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
350	นางสาว	ณัฐสุดา	วรรณศรี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
351	นางสาว	ทักษญา	บ้านาญนพวงศ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
352	นางสาว	ธนชชา	สุวรรณประชา	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
353	นางสาว	ธัญจิรา	แซ่ทอง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
354	นางสาว	ธัญชวรัฎฐ์	จิระเวชกิจกุล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
355	นางสาว	ธัญญรัตน์	หมื่นท้าว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
356	นางสาว	ธัญภรณ์	พรประสิทธิ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
357	นางสาว	ธิดิมา	สุริยกมลทิพย์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

358	นางสาว	ธีรณัฐ	เลิศประสาน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
359	นางสาว	ธีรศรา	ศรีเดช	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
360	นางสาว	นริศรา	แก้วสะอาด	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
361	นางสาว	นัฐริกา	ศรีแก้ว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
362	นางสาว	นิรัชพร	จันทร์กล้า	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
363	นางสาว	บัณฑิตา	ชัชวาลลิขิตกุล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
364	นางสาว	บาชียะฮ์	โต๊ะอาเหล็ม	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
365	นางสาว	บุญยก	ศรีศาสน์รัตน์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
366	นางสาว	ประภาภรณ์	หาเรือนมิตร	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
367	นางสาว	ปริญญา	งามสมทรง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
368	นางสาว	ปริมดา	สรุจิกำจวัฒนะ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
369	นางสาว	ปริมณภัทร	เลิศราศรีกุล	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
370	นางสาว	ปวีณนุช	อัคราโรจน์ปัญญา	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
371	นางสาว	ปัญญาภัทร	วิเศษสุวรรณ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
372	นางสาว	ปาไลดา	เสนนอก	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
373	นางสาว	ปิยวรรณ	ภูสมนึก	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
374	นางสาว	พรณภัทร	เรือนใจดี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
375	นางสาว	พรพรรณ	จูเปาะ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
376	นางสาว	พัชรพร	ประเสริฐสูง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
377	นางสาว	พัชรพร	ศรีโสดา	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
378	นางสาว	พิจิตรา	สิทธิพรรัตนมณี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
379	นางสาว	พิมพ์ตราชัย	ศรีสังข์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
380	นางสาว	พิมพ์ประภัส	เพชรกลับ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
381	นางสาว	พิมพ์ปวีณ	อมรสิงห์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
382	นางสาว	ภักฎดา	หงษ์เทศ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
383	นางสาว	ภาควดี	เครือหู่	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
384	นางสาว	ภาธิตา	กัณน้อย	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
385	นางสาว	ภิญญดา	โนรีแพทย์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
386	นางสาว	ภีมวรา	อารีรักษ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
387	นางสาว	มาลียา	กิริติเพียรเลิศ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
388	นางสาว	ยุพรัตน์	พลแสน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
389	นางสาว	รุจินันท์	ชันเงิน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
390	นางสาว	วรัญญา	เล็กยอง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

391	นางสาว	วราภรณ์	วันทมาตร์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
392	นางสาว	วันวิสาข์	ศิลปกิจ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
393	นางสาว	วิชยา	สกุลสอน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
394	นางสาว	วิศนา	สุเวษยถาวร	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
395	นางสาว	ศันัญญา	คำอาจ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
396	นางสาว	ศรัณยา	คำหอม	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
397	นางสาว	ศศิกัญจน์	ตันเจริญ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
398	นางสาว	ศศิวรรณ	ลพประเสริฐ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
399	นางสาว	ศิริลักษณ์	ดลประสิทธิ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
400	นางสาว	ศุภสุดา	อินทรภักดี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
401	นางสาว	ศุภาพิชญ์	กลั่นกลิ่น	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
402	นางสาว	ศุภาพิชญ์	อินทรไทยวงศ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
403	นางสาว	สกาหัวใจ	ไพบูลย์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
404	นางสาว	สมหญิง	งามเลิศศุภกร	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
405	นางสาว	สิรินดา	เรืองสุรีย์กิจ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
406	นางสาว	สิริรัตน์	บุริธรรม	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
407	นางสาว	สิริลักษณ์	ทองดอนเหมือน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
408	นางสาว	สิริธร	รัตนศรีเมธา	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
409	นางสาว	สุกัญญา	ไชแสงจันทร์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
410	นางสาว	สุชญา	ขวัญยืน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
411	นางสาว	สุชัญญา	อุ้นหมั่นกิจ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
412	นางสาว	สุดารัตน์	หวั่นไหว	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
413	นางสาว	สุภาดา	อับดิน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
414	นางสาว	สุรียพร	พันธ์ศิริ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
415	นางสาว	อมรรัตน์	ประดับศรี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
416	นางสาว	อรกมล	คุปรัตน์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
417	นางสาว	อรจิรา	สมานสินธุ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
418	นางสาว	อรณิชา	บุญสอน	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
419	นางสาว	อรปรียา	ลาวรรณา	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
420	นางสาว	อัมรินทร์	อุ้นแสง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
421	นางสาว	อติปรียา	สุวรรณศรี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
422	นาย	เทพฤทธิ์	น้อยบัวทิพย์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
423	นาย	เริงฤทธิ์	ดุษยเวสสาสุข	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

424	นาย	กรณ์ชาซังจ	งามอนันต์ประทีป	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
425	นาย	ก่อศักดิ์	ภาณุรัตน์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
426	นาย	กัมพล	จิรัฐติกาลพันธุ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
427	นาย	จงเจตน์	พรหมวงษ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
428	นาย	ชลสิทธิ์	พานทอง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
429	นาย	ณัฐพงศ์	กันท์จักร์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
430	นาย	ณัฐวัตร	ศรีเพ็ชร	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
431	นาย	จงไท	อนุวงศ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
432	นาย	ธนันท์	ไชยวงศ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
433	นาย	ธีรพัชร์	โชติजारุสวัสดิ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
434	นาย	พัชรพล	ยาวุฒิ	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
435	นาย	พีรพัฒน์	มีมากวงศ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
436	นาย	ภวิพล	อินทร์ฤทธิ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
437	นาย	ภัทรดนัย	กอวงษ์	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
438	นาย	วิวัฒน์	โสภา	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
439	นาย	ศุภกร	อ่อนกลาง	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
440	นาย	ศุภกิจ	เส็กมนตรา	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
441	นาย	อิทธิศักดิ์	ธงเรืองศรี	สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
442	นางสาว	เบนจามิน	พยัคฆเนตร	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
443	นางสาว	กัญญาณัฐ	มลิวรรณ	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
444	นางสาว	กัญญารัตน์	เปลี่ยนถัง	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
445	นางสาว	การะเกด	ศิริเพชร	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
446	นางสาว	กุลสตรี	ทองที	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
447	นางสาว	จิราวดี	แก้วหนู	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
448	นางสาว	จิฬากรณี	ชำนานู	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
449	นางสาว	ชฎาพร	รองงาม	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
450	นางสาว	ชนนิกาญจน์	จันทนป	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
451	นางสาว	ชนาภัทร	เบญจางคประเสริฐ	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
452	นางสาว	ชนิกานต์	พฤกษ์วัน	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
453	นางสาว	ชลธิชา	ครุฑแก้ว	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
454	นางสาว	ญาณิศา	ล้านคำแสน	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
455	นางสาว	ณัฐธิดา	มูลนัว	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
456	นางสาว	ณัฐชยา	เกษลักษณ์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

457	นางสาว	ณัฐญาณี	ศรียัญญา	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
458	นางสาว	ณิชากานต์	คานลุน	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
459	นางสาว	ธนัชพร	ชูพงศ์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
460	นางสาว	น้ำฝน	เกษรพิกุล	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
461	นางสาว	นිරนารา	ปานใจนาม	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
462	นางสาว	บุษยมาศ	ว่องวิการ	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
463	นางสาว	ปภาวรินทร์	หิรัญจรรย์พันธ์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
464	นางสาว	ปริญญณ์ฐ	สิทธิสังกา	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
465	นางสาว	พรไพลิน	สิงหราชันย์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
466	นางสาว	พัชรี	พรหมพล	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
467	นางสาว	ภริดา	อ๋วยสกุล	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
468	นางสาว	รุจีรัตน์	กมลตรี	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
469	นางสาว	วัลพัชร	ปังพยอม	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
470	นางสาว	ศรสวรรค์	ว่องไว	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
471	นางสาว	ศิริจันทร์	ยะเกตู	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
472	นางสาว	สไบทิพย์	ใจปิ่นดา	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
473	นางสาว	สรารัตน์	กิตติคุณก้อนไพร	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
474	นางสาว	สิริลักษณ์	บุตรศรีทัศน์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
475	นางสาว	สุกัญญา	วงษ์อ่อน	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
476	นางสาว	สุดารัตน์	ล้ำเลิศ	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
477	นางสาว	สุภัทสรธา	พันชนัง	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
478	นางสาว	สุภานิช	ตั้งทรัพย์ไพบูลย์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
479	นางสาว	อมรรัตน์	แฝงสีพล	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
480	นางสาว	อัญชลี	ติสา	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
481	นางสาว	อัญชิสา	เมืองปืด	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
482	นางสาว	อัญญาณี	กระนิล	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
483	นางสาว	อิสราภรณ์	นาคคง	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
484	นาย	กษิต์เดช	เกตุมาก	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
485	นาย	กาญจนพันธ์	ดำคุ้ม	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
486	นาย	จิรภัทร	ศรีสอาน	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
487	นาย	ชนชาติ	คุ้มครอง	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
488	นาย	ชนวีร์	เทพนรินทร์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
489	นาย	ชาติศักดิ์	นพคุณ	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

490	นาย	ณัฐดนัย	จุฑาทเทพ	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
491	นาย	ตะวัน	ศุภกิจจารักษ์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
492	นาย	ธนเดช	บรรลิตกุล	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
493	นาย	ธนวัฒน์	สิทธิเสนารักษ์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
494	นาย	ธนานันท์	ศรียา	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
495	นาย	นรุตม์	บุญล้วน	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
496	นาย	ปริญญา	ทองศรีขาว	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
497	นาย	ศิริรัฐ	ไชยชนะ	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
498	นาย	สหรัฐ	สร้อยนุสนธ์	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
499	นาย	หัชฎาจุฒิ	คานนิม	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
500	นาย	อาทิตย์	แก้วแดง	สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
501	นางสาว	เมวิกา	อำห่มัด	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
502	นางสาว	ธัญสุดา	ลิ้มบำรุง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
503	นางสาว	นัฐลดา	นุสนทรา	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
504	นางสาว	พัชรญา	คำมะลุน	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
505	นางสาว	ภัทรวดี	พิมพ์กันต์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
506	นาย	ปัทมณายนันท์	สุขสำราญ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
507	นางสาว	เขมณิชา	เขม้นกิจ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
508	นางสาว	จันทกานต์	ลือภพ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
509	นางสาว	ผกาทิพย์	พลเมฆ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
510	นาย	ประสิทธิ์	พงศวิสัยทัศน์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
511	นาย	อนุกุล	เจริญดี	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
512	นางสาว	เขมจิรา	กินแก้ว	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
513	นางสาว	เมธาวี	นาวิว่อง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
514	นางสาว	กัญญณัฐ	รอดเมื่อ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
515	นางสาว	กัลยรัตน์	ไพโรสิงห์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
516	นางสาว	จิตรลดา	สุขเกษม	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
517	นางสาว	จิตสุภา	ลิ้นจี่	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
518	นางสาว	จิรนันท์	เผือกสีมา	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
519	นางสาว	ชัชญา	กลการวิทย์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
520	นางสาว	ฐิตาพร	วงศ์อดิگانต์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
521	นางสาว	ณธษา	โสภณพิเชษฐ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
522	นางสาว	ทิพย์สุดา	แซ่ลี	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

523	นางสาว	ธัญญารัตน์	โพธิ์ศรีทอง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
524	นางสาว	ธีรดา	จันทร์รักษ์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
525	นางสาว	นัททกานต์	มาสุข	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
526	นางสาว	นัทธิดา	ดวงมณี	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
527	นางสาว	ปธิตา	แก่นแก้ว	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
528	นางสาว	พิมพ์วรรณ	สุขเกิด	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
529	นางสาว	ภีรญา	เข็นติมัด	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
530	นางสาว	ลภัสรดา	เต็มเกษมวงศ์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
531	นางสาว	วิชญาพร	ศิวรานนท์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
532	นางสาว	สิริรามล	เพชรนิล	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
533	นางสาว	สุธาทิพย์	บัวอ่อน	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
534	นางสาว	สุพรรณษา	เพชรขวัญ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
535	นางสาว	สุวพันธ์	ศรีโซทยา	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
536	นางสาว	อนุสรณ์	การพรั่งพร้อม	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
537	นางสาว	อภิษฎา	ชัยคำภา	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
538	นางสาว	อรัชพร	อินทรธนี	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
539	นางสาว	อาวัลนันต์	หุ่ณศาตร์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
540	นางสาว	สุสนา	สีโรจน์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
541	นาย	จักรินทร์	ท้าวมา	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
542	นาย	ชนภัทร	ปรารมย์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
543	นาย	ชยทัต	แสงพงษ์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
544	นาย	ราเชน	แนวจำปา	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
545	นาย	วรวัชร	คารมดี	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
546	นาย	ศุภณัฐ	มีพรหม	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
547	นางสาว	กฤติญา	เกษนาวา	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
548	นางสาว	อัณฐิชา	ยานะรินทร์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
549	นาย	วรรษิชาติ	ประเทียบอินทร์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
550	นาย	สุทธภัทท์	ไปป์ญสง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
551	นาย	สุทธินันท์	สามพวยวรกิจ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
552	นางสาว	เสาวณิตย์	สิงห์คำ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
553	นางสาว	กชกร	พันลำภักดิ์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
554	นางสาว	กนกวรรณ	นันทวิริยาภรณ์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
555	นางสาว	กาญจนา	อันวงษ์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

556	นางสาว	จิตาภา	กลิ่นศรีสุข	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
557	นางสาว	ณัชชาภัทร	ชณาชล	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
558	นางสาว	จิตาทิพย์	เจริญฤทธิ์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
559	นางสาว	นลินนิภา	รอดทอง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
560	นางสาว	นันทกานต์	กงมะลิ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
561	นางสาว	นาราภัทร	ผลเจริญ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
562	นางสาว	ปณพร	ศรณะเนตร์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
563	นางสาว	ปวีตรา	ชำนาญ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
564	นางสาว	ปาติดา	แสนยาเจริญกุล	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
565	นางสาว	ปิยะพร	ดวงพรม	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
566	นางสาว	พรธิดา	สกุลสินเพชร	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
567	นางสาว	พรอุษา	น้อยเต็ม	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
568	นางสาว	พัชรี	ธนูหงษ์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
569	นางสาว	มัลลิกา	เชื้อดี	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
570	นางสาว	รจนา	จำเจริญ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
571	นางสาว	รมย์ธีรา	พันธะสา	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
572	นางสาว	วรารัตน์	เขตปรการไทย	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
573	นางสาว	อัจฉรา	กาหลง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
574	นางสาว	อารีพะ	สาและ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
575	นาย	กิติพันธ์	ใจปัน	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
576	นาย	วัชรวิ	ป้องกัน	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
577	นางสาว	ขวัญชีวา	สีบวงษ์	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
578	นางสาว	จิรารัตน์	รัตนสุวรรณ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
579	นางสาว	ณัฐธิดา	กองห้าห้อง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
580	นางสาว	นริศรา	หลาบหนองแสง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
581	นางสาว	ภาณุมาศ	ปัญญางาม	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
582	นางสาว	รุ่งเพชร	กองม่วง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
583	นาย	เกริกภพ	ยุติธรรม	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
584	นางสาว	กานต์ธิดา	นาคำ	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
585	นางสาว	ณัฐธินี	ดีก่อผล	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
586	นางสาว	ถาวรณกรณ์	คำยา	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
587	นางสาว	ทาริกา	ไชยลาภ	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
588	นางสาว	ธัญญา	ราชวงศ์	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

589	นางสาว	ธิดา	สินเสร์้า	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
590	นางสาว	นิศากร	ค้ายอด	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
591	นางสาว	ปัทมณัฐ	พรหมปัญญา	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
592	นางสาว	ปิยะพร	มะโนวรรณ	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
593	นางสาว	พีรานิ	มาฮามะนอ	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
594	นาย	ชุตินันท์	คงข้า	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
595	นาย	สิรดนัย	ชัยเพชร	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร